

MTTQ CÁC CẤP Chăm lo tết cho người nghèo



MTTQ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hải (Quỳnh Phụ).

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi dịp tết Nguyên đán, hàng nghìn suất quà do MTTQ các cấp vận động được đã trao đến tận tay người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương, thể hiện truyền thống tốt đẹp "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta.

Trong những ngày cận kề tết Nguyên đán, niềm vui được nhân lên với gia đình em Tống Thị Huệ, xã Đông Minh, huyện Tiên Hải khi căn nhà mái bằng được khánh thành. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp lâu năm. Được sự giúp đỡ của MTTQ tỉnh, huyện và Đoàn Biên phòng Cửa Lân, sau gần 3 tháng thi công căn nhà mái bằng rộng 50m² với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng được khánh thành; trong đó, MTTQ tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, MTTQ huyện hỗ trợ 3 triệu đồng. Trong ngày vui của gia đình, các đoàn thể của địa phương và nhân dân trong thôn đã đến chung vui và có những phần quà dành tặng gia đình. Em Tống Thị Huệ chia sẻ: Em rất xúc động và cảm ơn MTTQ các cấp đã giúp đỡ hai mẹ con em, cảm ơn các bác, các chú ở Đoàn Biên phòng Cửa Lân đã giúp đỡ gia đình em ngày công xây dựng, công gỗ và trụ trì chùa Nam Hưng đã ủng hộ hơn 1,6 vạn gạch để gia đình



Hai mẹ con em Tống Thị Huệ năm nay được đón tết Nguyên đán trong căn nhà mới.

em có được mái ấm khang trang. Em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, trở thành người công dân tốt, đóng góp sức mình xây dựng quê hương.

Trong những ngày này, cán bộ MTTQ các cấp đã đến động viên, thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội luôn là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp. Hàng năm, MTTQ đều tổ chức đoàn giám sát về hoạt động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo, tập trung làm tốt công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ mặt trận cơ sở trong việc rà soát, đánh giá đúng hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương để làm tốt công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, MTTQ huyện đã vận động từ

nguồn xã hội hóa được hơn 3.000 suất quà với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng từ hơn 100 đơn vị trong và ngoài tỉnh để tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp đỡ, động viên họ đón tết vui tươi, đầm ấm.

Hoạt động chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo cũng được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen cho biết: Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động gần 200 doanh nghiệp được hơn 33.500 suất quà tặng với tổng giá trị hơn 13,4 tỷ đồng. Hiệp hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tổ chức các chương trình trao quà từ thiện tới tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo của

các địa phương. Chúng tôi mong rằng với sự chung tay, giúp đỡ của toàn thể các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, hộ nghèo sẽ vượt qua khó khăn, đời sống nhân dân sẽ ấm no hơn. Người nghèo, người yếu thế trong xã hội sẽ ngày càng được quan tâm hơn nữa mỗi dịp tết đến, xuân về.

Bà Nguyễn Thị Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Với mong muốn người nghèo nào cũng được đón tết, MTTQ các cấp đã tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội với những phần quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc tặng cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo mỗi khi tết đến, xuân về. Cùng với đó, cán bộ làm công tác mặt trận, các đoàn thể luôn động viên hộ nghèo về tinh thần, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, mặc cảm trong cuộc sống, thay đổi nhận thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Còn các ngành, các cấp cũng đã hỗ trợ tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, thấp lên niềm tin, nghị lực cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tính đến hết tháng 1/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích từ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hơn 300 triệu đồng để tặng 1.000 suất quà, tiếp nhận từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 610 suất quà trị giá hơn 610 triệu đồng dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh cũng là những nhân tố tích cực tham gia cùng MTTQ các cấp để có thêm nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện vì người nghèo.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả.

TIẾN DAT

Những ngày tết Nguyên đán cận kề, các chợ phiên, cửa hàng tạp hóa, siêu thị luôn có mật độ người tham gia cao. Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những khu vực này tiềm ẩn nguy cơ cao xâm nhập, lây nhiễm dịch tại cộng đồng. Để nhân dân vừa mua sắm hàng hóa, vui tết đón xuân vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, huyện Vũ Thư chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người như chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Chợ Thông, xã Hòa Bình là 1 trong 3 chợ lớn nhất huyện Vũ Thư, thu hút người dân của nhiều xã trong, ngoài huyện và Nam Định sang họp chợ. Vào các ngày chợ phiên trong năm, chợ thường thu hút vài nghìn người tham gia mỗi phiên. Vào các phiên chợ cuối năm, chợ tết, lượng người tham gia khoảng 5.000 - 6.000 người mỗi phiên. Dịch Covid-19 tuy làm người dân lo lắng và cẩn thận phòng ngừa hơn, nhưng lượng người tham gia họp chợ dịp cuối năm không hề giảm - đây là một trong những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương. Ông Đặng Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hòa Bình cho biết: Chợ Thông có diện tích rộng, lượng người tham gia họp chợ lớn, lại có 3 cổng ra vào chợ, gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù vậy, xã chỉ đạo cán bộ y tế, lực lượng công an xã, cụ chiến binh, đoàn thanh niên phối hợp với Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức 3 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 ở 3 cổng ra vào chợ, hoạt động

Tích cực phòng, chống dịch tại các chợ



Tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định đeo khẩu trang khi vào chợ Thông, xã Hòa Bình (Vũ Thư).

vào tất cả các ngày diễn ra chợ phiên. Mọi người ra vào chợ đều được thành viên các tổ tự quản kiểm soát, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Đối với những người không có khẩu trang sẽ được Huyện đoàn phát miễn phí khẩu trang. Trường hợp có tình huống chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ. Trên các cổng ra vào chợ, xã treo băng rôn nội dung yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, nhằm tác động trực quan, nâng cao ý thức của người dân. Định kỳ hàng tuần, xã phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên chợ. Nhìn chung, hầu hết người dân hiện nay có ý thức tốt trong việc phòng, chống dịch, khoảng 95% số người đến chợ đã tự giác đeo khẩu trang.

Cửa hàng tạp hóa Thu Hằng của gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, thị trấn Vũ Thư những ngày này lúc nào cũng đông khách. Chị Nguyệt cho biết: Từ

ngày 28/1, khi nghe tin dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình chị tự trang bị nước sát khuẩn tay nhanh đặt ở cửa để phục vụ khách. Mọi khách hàng đến mua sắm, các nhà phân phối đến giao hàng, tôi đều yêu cầu đeo khẩu trang. Mỗi người nâng cao ý thức một chút sẽ góp phần phòng, chống dịch hiệu quả hơn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình mình, đồng thời tiết kiệm được công sức, tài sản của nhiều người, nhiều cấp cho việc phòng, chống dịch.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Đoàn huyện Vũ Thư cho biết: Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tích cực vào cuộc, bổ sung lực lượng đoàn viên, thanh niên để hỗ trợ các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng, chống dịch tại các chợ. Đến nay có 12/23 chợ trên địa bàn huyện có lực lượng đoàn viên, thanh niên tham



Hầu hết người dân chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

QUỲNH LƯU

Sau 2 năm phục vụ trong quân đội, những ngày giáp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các quân nhân được xuất ngũ về địa phương. Ngày về của những người con ưu tú của quê hương được chào đón trong vòng tay yêu thương của người thân cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ngày xuất ngũ



Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chia tay đơn vị trở về quê hương.

Bịn rịn ngày chia tay

Mừng vui, hào hứng, xen lẫn những băng khoăn, lưu luyến... là những cung bậc cảm xúc của những chiến sĩ xuất ngũ tại buổi lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại ngũ năm 2021 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Chiến sĩ Phạm Quang Huy, xã Đông Hợp (Đông Hưng) tâm sự: Hai năm không phải là dài nhưng ngắn ấy thời gian cũng đủ để chúng em có một tuổi trẻ không uổng phí, được cống hiến cho quân đội. Đối với em, Trung đội Thông tin, Bộ CHQS tỉnh thực sự là mái nhà chung, nơi thấm đượm tình đồng chí, đồng đội. Xuất ngũ trở về địa phương, em sẽ không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống

anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất người sáng của Bộ đội Cụ Hồ, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Cũng trong tâm trạng lưu luyến khi sắp phải chia tay đơn vị, chiến sĩ Đỗ Tuấn Vũ, xã Thái Thịnh (Thái Thụy) dành nhiều thời gian để tâm sự, dặn dò đồng đội còn đang tại ngũ. Sự nỗ lực,

phấn đấu trong thời gian tại ngũ được đến đáp xứng đáng khi em là 1 trong 3 chiến sĩ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vũ chia sẻ: Hai năm qua, chính nơi này đã giáo dục

cho chúng em tinh trách nhiệm, kỷ luật, nếp, tác phong, biết nỗ lực vượt qua khó khăn. Đó chính là hành trang để chúng em vững bước trên đường đời mai sau.

Trên chuyến xe từ Lữ đoàn 84, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu) về quê, chiến sĩ Trần Tiến Dũng, xã Nam Hải (Tiền Hải) và đồng đội hát vang bài "Hát mãi khúc quân hành". Nhớ về ngày hội tòng quân năm 2019, cũng trên một chuyến xe từ điểm giao quân về đơn vị, nhiều tân binh không giấu nổi cảm xúc còn òa khóc khi nhớ gia đình. Những ngày mới bước chân vào môi trường quân đội, các em còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè nhưng được sự quan tâm, dìu dắt của chỉ huy các cấp và đồng đội, qua 2 năm trên chuyến xe xuôi về quê hương là những chàng trai rắn rỏi, đầy bản lĩnh và tự tin. "Chúng em hát bài "Hát mãi khúc quân hành" để nhớ về những ngày tháng đóng đầy kỷ niệm. Người ta vẫn nói vào quân đội là khổ, là vất vả nhưng có được sống, làm việc trong môi trường này mới biết đó thực sự là môi trường giúp

thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí vững vàng trước những thử thách, gian nan. Sẽ mãi nhớ về đơn vị, nhớ về đồng đội" - Trần Tiến Dũng tâm sự.

Những dự định tương lai

Những ngày này, Thái Bình sẽ đón trên 2.600 quân nhân là con em các huyện, thành phố trong tỉnh nhập ngũ năm 2019 vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 hoàn thành NVQS trở về địa phương. Tuy thời gian thực hiện NVQS không dài nhưng trong thời gian tại ngũ các chiến sĩ đã được rèn luyện sức chịu đựng dẻo dai, ý thức kỷ luật, nếp, nếp tác phong quân sự. Ngày xuất ngũ trở về địa phương, họ không chỉ đón nhận tình cảm ấm áp từ gia đình, bạn bè mà còn nhận được sự đón tiếp chu đáo, sự hỗ trợ của cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương. Chiến sĩ Phạm Gia Phong, Trung đoàn 50 (Bộ CHQS thành phố Hải Phòng), quê xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) cho biết: Dự định của em sau tết sẽ đăng ký học sửa chữa ô tô tại một trung tâm dạy nghề của quân đội bởi

hiện nay xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng ô tô tăng cao nên học ngành này em sẽ có nhiều khả năng xin việc hơn.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Thái Bình cho biết: Sau 2 năm tại ngũ, mỗi chiến sĩ sẽ được nhận hơn 20 triệu đồng trợ cấp xuất ngũ và thẻ học nghề có giá trị thanh toán trong 12 tháng kể từ ngày cấp. Để các em được định hướng nghề nghiệp, ổn định cuộc sống, trong những ngày đón bộ đội xuất ngũ về địa phương, ngoài những thủ tục bắt buộc khai báo và đăng ký quân nhân dự bị thì Ban CHQS thành phố đều mời Đại diện trường nghề trên địa bàn tỉnh đến tư vấn giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề theo nguyện vọng và trình độ của các em. Hầu hết các em đã tham gia học nghề đều có việc làm ổn định.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ là một trong những chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước và quân đội nhằm tạo ra một lực lượng lao động quan trọng, góp phần thực hiện

hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Với quan điểm "chăm lo cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và bộ đội xuất ngũ là trách nhiệm của toàn xã hội", thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Nhằm tạo sự đồng thuận toàn xã hội và người dân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với thanh niên và gia đình có con em tại ngũ, niềm yết công khai quyền lợi của bộ đội xuất ngũ. Cùng với công tác vận động, thăm nhập cơ sở, tiếp xúc với thân nhân, gia đình thanh niên nhập ngũ, các cấp, các ngành còn quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội; đồng thời rà soát và thống kê thanh niên hoàn thành NVQS để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, khảo sát nhu cầu lao động doanh nghiệp đang cần nhân lực, định hướng cho bộ đội xuất ngũ.

TÁT DAT